

"อัมพร" ส่งสารถึงเพื่อนครูระวังโควิดระลอกใหม่ "พร้อมย่า" ให้ครูสรุปผลการทำงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อวางแผนการทำงานในปีการศึกษาต่อไปให้ดีขึ้นกว่าเดิม

นำเสนอเมื่อ : 20 เม.ย. 2566

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ส่งสารไปยังผู้อำนวยการสถานศึกษา และเพื่อนครูทั่วประเทศ ผ่าน Video Conference ในรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีความห่วงใยเรื่องสุขภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากเพิ่งผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีการรวมกลุ่มเล่นน้ำ ส่งผลให้เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง รวมถึงโรคที่มาจากอากาศร้อน อย่างโรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก ดังนั้น ขอให้ทุกคนระมัดระวัง ติดตามข่าวสาร และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อยากรู้ก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม เปิดโครงการ “พร้อมกอดเสียวฮักโมเดลู” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ขอนแก่น เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ประสบปัญหาภาวะซึมเศร้า ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงหลังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีความเสี่ยงที่จะทำร้ายตัวเอง มีปัญหาในการใช้ชีวิต จึงเกิดเป็นโครงการนำร่องดังกล่าว ทั้งนี้สาเหตุที่เริ่มที่จังหวัดขอนแก่น เพราะเป็นจังหวัดที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีมหาวิทยาลัยผลิตแพทย์ในการให้ความรู้และมีความพร้อมในการถอดบทเรียนเพื่อหาสาเหตุ หวังว่าโมเดลูนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการรับนักเรียน แต่ละเขตพื้นที่ฯ ในปีนี้ ได้รับรายงานมาว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการดูแลนักเรียนได้ครอบคลุม มีโรงเรียนรองรับเพียงพอ หากนักเรียนรายใดยังไม่มีการเรียนขอให้ประสานไปยังเขตพื้นที่ฯ เพื่อจัดหาที่เรียนต่อไป และก่อนเปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์ ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู สรุปผลการทำงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อวางแผนการทำงานในปีการศึกษาต่อไปให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดครูให้ครบชั้น จัดหาอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันภายในวันที่ 15 พฤษภาคม เพื่อยกระดับการศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิม

“ช่วงปิดภาคเรียน สพฐ. มีนโยบายให้ครูเข้าอบรม ในเรื่องการแก้ปัญหา ยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นยาบ้า รวมถึงสารเสพติดชนิดอื่น ที่ครูต้องรู้เท่าทัน และมีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้เท่าทันยาเสพติด รวมถึงมาตรการป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสุดท้ายอยากให้ครูนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติด ขอให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ตระหนักและให้ความสำคัญ ขณะเดียวกัน ยังขออย่าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้ง ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการแจกคู่มือ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ช่วยดำเนินการประชาสัมพันธ์ มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร และข้อมูลเพื่อตัดสินใจไปเลือกตั้ง ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” ดร.อัมพร กล่าว